

ข้อมูลรายชื่อข้าราชการในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ที่ปฏิบัติหน้าที่ท้องถิ่นอำเภอ

จังหวัด	อำเภอ	ท้องถิ่นอำเภอ	ตำแหน่ง	ระดับ
กระบี่	อำเภอเมืองกระบี่	นางพิจิตรา สายบุญ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
กระบี่	อำเภอลำทับ	นายปิยนันท์ ศิริมาสกุล	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
กระบี่	อำเภอเกาะลันตา	นายณรงค์ศักดิ์ หนูอุดม	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
กระบี่	อำเภอคลองท่อม	นายณรงค์ศักดิ์ หนูอุดม	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
กระบี่	อำเภอปลายพระยา	นายวิชัย เม่งช่วย	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
กระบี่	อำเภอเขาพนม	นายมานโซ พรหมดวง	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
กระบี่	อำเภออ่าวลึก	นายวิชัย เม่งช่วย	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
กระบี่	อำเภอเหนือคลอง	นายมานโซ พรหมดวง	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
กาญจนบุรี	อำเภอเมืองกาญจนบุรี	ว่าง		
กาญจนบุรี	อำเภอด่านมะขามเตี้ย	ว่าง		
กาญจนบุรี	อำเภอด่านมะขามเตี้ย	นายจำรัส เข็นปฐม	นิติกร	ชำนาญการ
กาญจนบุรี	อำเภอพนมทวน	ว่าง		
กาญจนบุรี	อำเภอบ่อพลอย	นางสาวแก้วตา กาญจนการณ์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
กาญจนบุรี	อำเภอไทรโยค	นายไพบุลย์ พุทธิพงษ์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
กาญจนบุรี	อำเภอเลาขวัญ	นางวันดี มั่นสวัสดิ์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
กาญจนบุรี	อำเภอศรีสวัสดิ์	นายจักรกฤษณ์ นะติ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
กาญจนบุรี	อำเภอทองผาภูมิ	นายธนะชัย ราชมณี	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
กาญจนบุรี	อำเภอสังขละบุรี	นายกิตติโรจน์ เชื้อฮ้อ	เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญงาน
กาญจนบุรี	อำเภอด่านมะขามเตี้ย	นางวัลภา ชื่นสงวน	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
กาญจนบุรี	อำเภอห้วยกระเจา	นางสุรภา รุ่งอุทัย	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
กาญจนบุรี	อำเภอหนองปรือ	นายวินิจ คิ้วเจริญ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
กาฬสินธุ์	อำเภอเมืองกาฬสินธุ์	นายจิรเดช พงษ์ประสิทธิ์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
กาฬสินธุ์	อำเภอกมลาไสย	นายประเวศ บรรณสาร	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
กาฬสินธุ์	อำเภอกุฉินารายณ์	นายชัยวัฒน์ ดลवास	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
กาฬสินธุ์	อำเภอสามชัย	นายอนุชิน อุทัยชาติ	เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญงาน
กาฬสินธุ์	อำเภอห้วยเม็ก	นายภาณุ คชะเทศ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
กาฬสินธุ์	อำเภอหนองกุงศรี	นายเดชวิเชียร วรรณาม	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
กาฬสินธุ์	อำเภอสมเด็จ	นายวีระพงษ์ โกศลวัฒน์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
กาฬสินธุ์	อำเภอดงคำมวง	พ.จ.ต.สำเนียง หวังเจริญ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
กาฬสินธุ์	อำเภอสหัสขันธ์	นายอรุณ เพิ่มสิน	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
กาฬสินธุ์	อำเภอฆ้องชัย	นางรุ่งอุทัย สนสุนันท์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
กาฬสินธุ์	อำเภอร่องคำ	นายวิบูลย์ศักดิ์ ชอบหาญ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ปฏิบัติการ
กาฬสินธุ์	อำเภอยางตลาด	นายสหพนันท์ ภูนาเมือง	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
กาฬสินธุ์	อำเภอเขาวง	นายวิไล ยอดยศ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ชำนาญงาน
กาฬสินธุ์	อำเภอดอนจาน	นายอวิชชัย หล่อวิริยะสกุล	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
กาฬสินธุ์	อำเภอนามน	นายไพฑูรย์ ยุบลนิตย์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ปฏิบัติการ
กาฬสินธุ์	อำเภอห้วยผึ้ง	นางกาญจนา ชัยสีหา	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ปฏิบัติการ
กาฬสินธุ์	อำเภอนาคู	นางสาวสุนันทา ภูผิวแก้ว	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
กาฬสินธุ์	อำเภอท่าคันโท	นายณรงค์ แสนจำลา	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
กำแพงเพชร	อำเภอเมืองกำแพงเพชร	นายเกษม ตาสหรี	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ

ข้อมูลรายชื่อข้าราชการในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ที่ปฏิบัติหน้าที่ท้องถิ่นอำเภอ

จังหวัด	อำเภอ	ท้องถิ่นอำเภอ	ตำแหน่ง	ระดับ
กำแพงเพชร	อำเภอขามเฒ่า	นางทิวาพรรณ สหอารักขา	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
กำแพงเพชร	อำเภอลานกระบือ	นายสุเทพ เขียวฤทธิ์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
กำแพงเพชร	อำเภอโกรงาม	นายอนุรักษ อินทรศรี	เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญงาน
กำแพงเพชร	อำเภอพรานกระต่าย	นายพัชรศิษฐ์ ชุนสมอโคน	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
กำแพงเพชร	อำเภอคลองขลุง	นายสุนทร ผิวฟ่อง	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
กำแพงเพชร	อำเภอทรายทองวัฒนา	นายสีหพงษ์ หาญวีโรยธิน	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
กำแพงเพชร	อำเภอปางศิลาทอง	นางสงบ อินทร์ม่วง	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
กำแพงเพชร	อำเภอคลองลาน	นายสาวิตต์ หลวงประทุม	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ชำนาญงาน
กำแพงเพชร	อำเภอเบ็ญสาคี	นายเอกชัย สีดำ	เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญงาน
กำแพงเพชร	กิ่งอำเภอโกสัมพีนคร	นายวีระชัย บุสสกร	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ขอนแก่น	อำเภอเมืองขอนแก่น	นายสุพจน์ แก้วเจริญ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ขอนแก่น	อำเภอกระนวน	นางศิรินิภา เมืองคำ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ปฏิบัติการ
ขอนแก่น	อำเภอเขาสวนกวาง	นายจรรยา ชันอาษา	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ขอนแก่น	อำเภอชุมแพ	นายเข้มทอง นามสิงห์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ขอนแก่น	อำเภอหนองนาคำ	นางอรุณรัตน์ นามสมบัติ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ขอนแก่น	อำเภอพล	ว่าที่ร.ต.วันชัย เมธาภิวัฒน์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ขอนแก่น	อำเภอแวงใหญ่	นายรุ่งนิรันดร์ จันทราช	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ขอนแก่น	อำเภอบ้านไผ่	นายบุญชอบ ทะยอมใหม่	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ขอนแก่น	อำเภออุบลรัตน์	นายปรัชญ์ เขียวถาวร	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ขอนแก่น	อำเภอน้ำพอง	นางศรีธัญญา วิถีเทพ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ขอนแก่น	อำเภอเปือยน้อย	นางสาวปัทมา สอนนอก	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ปฏิบัติการ
ขอนแก่น	อำเภอบ้านฝาง	นายทรงพล ฝ่ายจำปา	นิติกร	ชำนาญการ
ขอนแก่น	อำเภอมัญจาคีรี	นายรัฐธรรมนุญ เทศแก้ว	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ขอนแก่น	อำเภอภูเวียง	นายจารุกิตติ ณรงค์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ขอนแก่น	อำเภอภูผาม่าน	นายพิสิทธิ์ ธรรมมูลตรี	เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญงาน
ขอนแก่น	อำเภอสีชมพู	นายเลี่ยม สนิทไทย	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ขอนแก่น	อำเภอพระยืน	นางรัตนา วิชัยยะ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ขอนแก่น	อำเภอหนองเรือ	นายปิ่น โสทอง	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ขอนแก่น	อำเภอซำสูง	นายภาณุวัฒน์ วิถีเทพ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ขอนแก่น	อำเภอหนองสองห้อง	นายอาจ วิไลเรืองกุล	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ขอนแก่น	อำเภอโนนศิลา	นายกิตติ ก้อนแก้ว	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ปฏิบัติการ
ขอนแก่น	อำเภอชนบท	นางพรทิพย์ ขำชื่น	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ขอนแก่น	อำเภอแวงน้อย	นายนิพนธ์ กองพันธ์	เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญงาน
ขอนแก่น	อำเภอโคกโพธิ์ไชย	นายเกษม เข้าวรรณ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ปฏิบัติการ
ขอนแก่น	อำเภอเวียงเก่า	นางนันทิชา อักษร	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ขอนแก่น	อำเภอบ้านแฮด	นายสรายุทธ พุ่มมี	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
จันทบุรี	อำเภอเมืองจันทบุรี	นางสาวเสาวณีย์ ชินสิทธิรัตน์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
จันทบุรี	อำเภอท่าใหม่	นายสมเกียรติ คล้ายทองคำ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
จันทบุรี	อำเภอนายายอาม	นายสมเกียรติ คล้ายทองคำ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
จันทบุรี	อำเภอมะขาม	นางช่อทิพย์ จันทร์ชำนาญ	เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญงาน

ข้อมูลรายชื่อข้าราชการในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ที่ปฏิบัติหน้าที่ท้องถิ่นอำเภอ

จังหวัด	อำเภอ	ท้องถิ่นอำเภอ	ตำแหน่ง	ระดับ
จันทบุรี	อำเภอโป่งน้ำร้อน	นางปิยณัฐ อุษณวสิน	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
จันทบุรี	อำเภอขลุง	นางสาวมีนา เพ็ชรรัตน์	เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญงาน
จันทบุรี	แหลมสิงห์	นางปราณีต มัจฉาชีพ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
จันทบุรี	อำเภอสอยดาว	จ.อ.พีระพงษ์ ทองแท้	เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญงาน
จันทบุรี	อำเภอแก่งหางแมว	นางสาวโชติกา เชื้อแก้ว	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
จันทบุรี	อำเภอเขาฉกรรจ์	นางสาวโชติกา เชื้อแก้ว	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ฉะเชิงเทรา	อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา	นายพีรพล ถนอมศิลป์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ฉะเชิงเทรา	อำเภอท่าตะเกียบ	นายณรงค์ สุทธิพิบูลย์	เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญงาน
ฉะเชิงเทรา	อำเภอบางคล้า	น.ส.นงนุช หัวใจ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ฉะเชิงเทรา	อำเภอบางน้ำเปรี้ยว	นายดำรงศักดิ์ ผลอินทร์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ฉะเชิงเทรา	อำเภอบางปะกง	พ.จ.อ.สมชาย กลิ่นแจ่ม	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ฉะเชิงเทรา	อำเภอบ้านโพธิ์	นายสุรจิตต์ ปรานศิลป์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ฉะเชิงเทรา	อำเภอแปลงยาว	นายพูนศักดิ์ ศรีสกุล	เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญงาน
ฉะเชิงเทรา	อำเภอพนมสารคาม	นางนพวรรณ สุดเสนาหา	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ฉะเชิงเทรา	อำเภอรสาชสาส์น	นางปริศา รุจิระ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ฉะเชิงเทรา	อำเภอสนามชัยเขต	นางระพีพร สรรพเจริญ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ปฏิบัติการ
ฉะเชิงเทรา	อำเภอคลองเขื่อน	นายพิศิษฐ์ จุนนะภาต	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ชลบุรี	อำเภอเมืองชลบุรี	นายวิทยา ปุญทวีกริติกานต์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ชลบุรี	อำเภอศรีราชา	นางพาขวัญ กิตติสารกุลชัย	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ปฏิบัติการ
ชลบุรี	อำเภอบางละมุง	นางสาวกานทิมา ตีมาก	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ชลบุรี	อำเภอบ้านบึง	นายมณฑร์ธรรม์ บุญใจเพชร	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ชลบุรี	อำเภอพานทอง	นางสาวเยาวนุช สุวรรณโชติ	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน
ชลบุรี	อำเภอบ่อทอง	นางสาวเบญจา เกตประยูร	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ปฏิบัติการ
ชลบุรี	อำเภอหนองใหญ่	นางฐิตินันท์ วงเวียน	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ปฏิบัติการ
ชลบุรี	อำเภอเกาะสีชัง	นางพาขวัญ กิตติสารกุลชัย	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ปฏิบัติการ
ชลบุรี	อำเภอเกาะจันทร์	นางสาวอรทัย ตั้งมั่งเจริญกุล	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ปฏิบัติการ
ชลบุรี	อำเภอสัตหีบ	นายฉลอง นิมวงษ์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ชลบุรี	อำเภอพนสนิมคม	จ.อ.เขาวินทร์ กองผา	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ชำนาญงาน
ชัยนาท	อำเภอเมืองชัยนาท	นางสุมาลา บำเพ็ญ	เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญงาน
ชัยนาท	อำเภอมโนรมย์	นายชัยพร เทพเทพา	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ชัยนาท	อำเภอวัดสิงห์	นางพิมพ์ตา บัวสำลี	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ชัยนาท	อำเภอสรรพยา	นางลัดดา เอี่ยมชัย	เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญงาน
ชัยนาท	อำเภอสรรคบุรี	นายรัฐประกิจ วัชรกิจเสถียร	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ชัยนาท	อำเภอหันคา	นายคัมภีร์ ยะยัปสุข	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ชัยนาท	อำเภอเนินขาม	นางรุ่งอรุณ ทองชื่น	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ชำนาญงาน
ชัยนาท	อำเภอหนองมะโมง	นายศรัณย์ เศรษฐวิวัฒน์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ชัยภูมิ	อำเภอเมืองชัยภูมิ	นายรณมภ์ พาพันธ์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ชัยภูมิ	อำเภอภูเขียว	นางหวานใจ สืบบุญการวัฒนา	นักวิชาการการเงินและบัญชี	ชำนาญการ
ชัยภูมิ	อำเภอเกษตรสมบูรณ์	นายปฏิทัศน์ บัวหนอง	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ชัยภูมิ	อำเภอแก้งคร้อ	นายศุภฤกษ์ สำราญพิศ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ

ข้อมูลรายชื่อข้าราชการในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ที่ปฏิบัติหน้าที่ท้องถิ่นอำเภอ

จังหวัด	อำเภอ	ท้องถิ่นอำเภอ	ตำแหน่ง	ระดับ
ชัยภูมิ	อำเภอจัตุรัส	นางประภาพันธ์ วชิรโชติกุล	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ชัยภูมิ	อำเภอกอนสวรรค์	นายศักดิ์ชาย บุญโนนแต่	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ชัยภูมิ	อำเภอหนองบัวแดง	นายสนั่น พรหมมา	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ชัยภูมิ	อำเภอกอนสาร	นายมานพ ทิพย์รักษ์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ชัยภูมิ	อำเภอบ้านเขว้า	นายสมชาย พูนประสิทธิ์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ชัยภูมิ	อำเภอบ้านแท่น	นายสุลักษณ์ ฐานวิสัย	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ชัยภูมิ	อำเภอเทพสถิต	นายเฉลิมชัย สุขยิ่ง	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ชัยภูมิ	อำเภอหนองบัวระเหว	นางพเยาว์ แสนเกา	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ชัยภูมิ	อำเภอภักดีชุมพล	นายศุภสิทธิ์ ทะคำ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ชัยภูมิ	อำเภอเนินสง่า	นายเมธัส วัฒนานุกุล	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ชัยภูมิ	อำเภอซับใหญ่	นางทัศนีย์พร คุณชื่น	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ชัยภูมิ	อำเภอบำเหน็จณรงค์	นายเกรียงศักดิ์ กานิล	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ชุมพร	อำเภอเมืองชุมพร	นายวัฒนา ยาวงศ์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ชุมพร	อำเภอหลังสวน	นายสุภาส กุศลชู	นิติกร	ชำนาญการ
ชุมพร	อำเภอท่าแซะ	นายพงษ์ชาญ พันธุ์ทอง	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ชุมพร	อำเภอสวี	นายวัชร ทองพูน	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ชุมพร	อำเภอปะทิว	นายน้อง วรรณชนะ ศิลปเสวต	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ชุมพร	อำเภอละแม	นายนราเทพ นูมาศ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ชุมพร	อำเภอพะโต๊ะ	นายสมยศ ทับไทร	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ชุมพร	อำเภอทุ่งตะโก	นายสุทธิชัย เอมชม	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
เชียงราย	อำเภอเมืองเชียงราย	นายสุภรณ์ คำภู	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
เชียงราย	อำเภอแม่จัน	ว่าง		
เชียงราย	อำเภอแม่สาย	นายกิตติพิศ อุ่นอารมย์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
เชียงราย	อำเภอเชียงแสน	นายเกษ จันท์ประเสริฐ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
เชียงราย	อำเภอเชียงของ	น.ส.ธัญญาภรณ์ ทะสม	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
เชียงราย	อำเภอเทิง	นางพรรณณี ไตรทิพจรัสพงศ์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
เชียงราย	อำเภอพาน	นายสมบัติ โลหะกิจ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
เชียงราย	อำเภอป่าแดด	นายแสงชัย คำดอกรับ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
เชียงราย	อำเภอแม่สรวย	นายศิริชัย ตะตองใจ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
เชียงราย	อำเภอเวียงป่าเป้า	น.ส.พัฒนา วงศ์ธิดา	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
เชียงราย	อำเภอเวียงชัย	นางสุพรรณ พันธุ์ประสิทธิกิจ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
เชียงราย	อำเภอแม่ลาว	น.ส.รัชนิยา เปาวัลย์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
เชียงราย	อำเภอขุนตาล	นายวิชัย จากให้	เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญงาน
เชียงราย	อำเภอพญาเม็งราย	นายทนงศักดิ์ อันไกรฤทธิ์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
เชียงราย	อำเภอเวียงแก่น	นายบุญอู่ม ศรีกันชัย	เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญงาน
เชียงราย	อำเภอแม่ฟ้าหลวง	นายคชา พรหมช่วย	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
เชียงราย	อำเภอเวียงเชียงรุ้ง	นางสาวกรกฎ เหมือนทอง	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
เชียงราย	อำเภอดอยหลวง	นายยุทธนา แก้วศักดิ์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
เชียงใหม่	อำเภอเมืองเชียงใหม่	นายภิรมย์ เจ็ยสมบุญ	นิติกร	ชำนาญการ
เชียงใหม่	อำเภอจอมทอง	นายทรงเกียรติ สมยวาท	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ

ข้อมูลรายชื่อข้าราชการในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ที่ปฏิบัติหน้าที่ท้องถิ่นอำเภอ

จังหวัด	อำเภอ	ท้องถิ่นอำเภอ	ตำแหน่ง	ระดับ
เชียงใหม่	อำเภอไชยปราการ	นายพงศธร ธีรบดี	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
เชียงใหม่	อำเภอเชียงดาว	นายจำเริญ จีแดง	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
เชียงใหม่	อำเภอดอยเต่า	นางกรรณิกา อุโยคิน	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
เชียงใหม่	อำเภอดอยสะเก็ด	นายนิคม ศรีสุกัจจา	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
เชียงใหม่	อำเภอดอยหล่อ	นางเครือวัลย์ สืบอ้าย	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
เชียงใหม่	อำเภอฝาง	นายสำราญ นวลแก้ว	เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญงาน
เชียงใหม่	อำเภอพร้าว	นางกานต์รวี บุญญานุชสิรินันท์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
เชียงใหม่	อำเภอแม่แจ่ม	นายพิเชษฐ สุกุลสรรัตน์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
เชียงใหม่	อำเภอแม่แตง	นางบุญยบุษ บุญตาล	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
เชียงใหม่	อำเภอแม่ริม	นายธนกร ชัดศรีใส	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
เชียงใหม่	อำเภอแม่วาง	นางชญาณิชฐ์ พึ่งพุทธ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ปฏิบัติการ
เชียงใหม่	อำเภอแม่ออน	น.ส. สไบพรรณ เทพวรรณ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
เชียงใหม่	อำเภอแม่สาย	นายสำราญ นวลแก้ว	เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญงาน
เชียงใหม่	อำเภอเวียงแหง	นายชুমยศ ราหมัน	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน
เชียงใหม่	อำเภอสันกำแพง	นายนันทวิทย์ เจียวชัยภูมิ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
เชียงใหม่	อำเภอสันทราย	นางดวงพร โค้วตระกูล	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
เชียงใหม่	อำเภอสันป่าตอง	นายบุญชนะ มรกตวิจิตรการ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
เชียงใหม่	อำเภอสะเมิง	นางวัชชาภรณ์ เชื้อเมืองพาน	นักวิชาการเงินและบัญชี	ชำนาญการ
เชียงใหม่	อำเภอสารภี	นางจินตนา รัตนโชติกุล	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
เชียงใหม่	อำเภอหางดง	นางปราณี ไพรสรรณ์	เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญงาน
เชียงใหม่	อำเภออมก๋อย	นางอำพรณ มาปิ่น	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
เชียงใหม่	อำเภอฮอด	นายอำนาจ ภาไฉตี	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
เชียงใหม่	อำเภอภักดีพัฒนา	นายเกรียงศักดิ์ สิทธิพานิชย์	เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญงาน
ตรัง	อำเภอเมืองตรัง	นายสมเชต เรืองอินทร์	นิติกร	ชำนาญการ
ตรัง	อำเภอกันตัง	นายอนันต์ ตันตรีมาภรณ์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ตรัง	อำเภอปะเหลียน	นางสาวสุภารัตน์ วงศ์เทพวานิช	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ตรัง	อำเภอย่านตาขาว	นายณภกนต์ แก่นสน	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ตรัง	อำเภอห้วยยอด	นายวิสุทธิ์ บัวบาน	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ตรัง	อำเภอสิเกา	นายประเสริฐ คงเพชร	นิติกร	ชำนาญการ
ตรัง	อำเภอรัษฎา	นายญาณวุฑ์ สุขคง	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ปฏิบัติการ
ตรัง	อำเภอนาโยง	นายเกษมศักดิ์ มุสิกรัตน์ธีรรงค์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ตรัง	อำเภอวังวิเศษ	นายสมพร ตีนออง	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ตรัง	อำเภอหาดสำราญ	นายจรรยา ศรีจันทร์	เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญงาน
ตราด	อำเภอเมืองตราด	ส.ต.ต.ธานีทร์ เหลือสีบชาติ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ตราด	อำเภอเขาสมิง	นายธีรวัส พงษ์รัตน์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ปฏิบัติงาน
ตราด	อำเภอแหลมงอบ	นายโสรัส เป้าจรรยา	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ตราด	อำเภอคลองใหญ่	นายสุนทร ทองหนูแดง	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ชำนาญงาน
ตราด	อำเภอบ่อไร่	นายนิเวศน์ บุตรทอง	นิติกร	ปฏิบัติการ
ตราด	อำเภอเกาะช้าง	นายโสรัส เป้าจรรยา	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ตราด	อำเภอเกาะกูด	นายสุทธิเดช โคตรมุงคุณ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ

ข้อมูลรายชื่อข้าราชการในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ที่ปฏิบัติหน้าที่ท้องถิ่นอำเภอ

จังหวัด	อำเภอ	ท้องถิ่นอำเภอ	ตำแหน่ง	ระดับ
ตาก	อำเภอเมืองตาก	นายธงชัย รุ่งอุดมเดช	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ตาก	อำเภอบ้านตาก	นางณัฐมน พรหมวงษ์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ตาก	อำเภอสามเงา	นางรักชนก พันมีทอง	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ตาก	อำเภอแม่สอด	นายปราโมทย์ พานิช	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ตาก	อำเภอท่าสองยาง	นางยุพิน วงษ์หมื่น	เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญงาน
ตาก	อำเภอแม่ระมาด	นางยุพิน วงษ์หมื่น	เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญงาน
ตาก	อำเภอพบพระ	นางสรिता ตาเรือนสอน	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ปฏิบัติการ
ตาก	อำเภออุ้มผาง	นายจิรภัทร์ ชุ่มปิว	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ตาก	อำเภอวังเจ้า	นางสุมล สอนสำโรง	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
นครนายก	อำเภอเมืองนครนายก	นายเผด็จ ขำเพ็ง	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
นครนายก	อำเภอปากพลี	นางภิญญาพัชญ์ เจริญธนาวัฒน์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
นครนายก	อำเภอบ้านนา	นางสาวพรไพลิน ร่มโพธิ์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
นครนายก	อำเภอองครักษ์	นายวิทยา ดับทุกข์	เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญงาน
นครปฐม	อำเภอเมืองนครปฐม	นายประจักษ์ ชังแพง	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
นครปฐม	อำเภอสามพราน	นางมาริษา กมลเวช	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
นครปฐม	อำเภอนครชัยศรี	นางนิรมล จินฉนวนโส	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
นครปฐม	อำเภอพุทธมณฑล	นายจักรภัทร สังข์สูตร	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
นครปฐม	อำเภอดอนตูม	นายสหัสสนัยน์ ไหญ่โต	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
นครปฐม	อำเภอบางเลน	นายวิชัย มีจั่นเพชร	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
นครปฐม	อำเภอกำแพงแสน	นายสุชาติ มิ่งขวัญ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
นครพนม	อำเภอเมืองนครพนม	นายปิ่นทอง พจนา	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
นครพนม	อำเภอนาแก	นายสุขสันต์ ศรีวิสาร	นิติกร	ชำนาญการ
นครพนม	อำเภอธาตุพนม	นายเอกพันธ์ ผดุงสิทธิธรรม	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
นครพนม	อำเภอศรีสงคราม	นายสุระปรีชา ไตรยะธา	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
นครพนม	อำเภอท่าอุเทน	นายมนตรี โพธิ์สว่าง	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
นครพนม	อำเภอเรณูนคร	นายนิพนธ์ จิตวัฒน์ตระกูล	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ปฏิบัติการ
นครพนม	อำเภอปลาปาก	นายอิทธิกร พงศ์กิตติวิริยะ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
นครพนม	อำเภอโพนสวรรค์	นางสุกัญญา บุพศิริ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
นครพนม	อำเภอบ้านแพง	พ.จ.ท.ปรีชา ประภาแก้ว	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
นครพนม	อำเภอนาหว้า	นางวัชรภรณ์ ชูทองรัตน์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ชำนาญงาน
นครพนม	อำเภอนาทม	นายยุทธรงค์ คำมุก	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
นครพนม	อำเภอวังยาง	นางพัฒนรัตน์ พ่อคำจันทร์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
นครราชสีมา	อำเภอเมืองนครราชสีมา	นายสิทธิศักดิ์ พรหมพิทยายุทธ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
นครราชสีมา	อำเภอแก้งสนามนาง	นายชัยวัฒน์ พันชนะ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ชำนาญงาน
นครราชสีมา	อำเภอขามทะเลสอ	นายธรรมอำนาจ ดวงบุปผา	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
นครราชสีมา	อำเภอขามสะแกแสง	นายบุญธรรม เขตอริยกุล	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
นครราชสีมา	อำเภอดง	นางเต็มดวง นมเกษม	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
นครราชสีมา	อำเภอครบุรี	นางสุนันท์ เทพย์บำรุง	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
นครราชสีมา	อำเภอจักราช	นายทรงโปรด เพ็ชรสุข	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ปฏิบัติการ
นครราชสีมา	อำเภอเฉลิมพระเกียรติ	นางสุวีณา อุเทนสุต	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ปฏิบัติการ

ข้อมูลรายชื่อข้าราชการในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ที่ปฏิบัติหน้าที่ท้องถิ่นอำเภอ

จังหวัด	อำเภอ	ท้องถิ่นอำเภอ	ตำแหน่ง	ระดับ
นครราชสีมา	อำเภอชุมพวง	นายกษิต์เดช จิวน้อย	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
นครราชสีมา	อำเภอโชคชัย	นายชัยธัช ศรีนภาทิพย์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
นครราชสีมา	อำเภอด่านขุนทด	นางพิชญา พิสิฐพิชยะ	นิติกร	ชำนาญการ
นครราชสีมา	อำเภอโนนแดง	นางสมถวิล ขอบนา	เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญงาน
นครราชสีมา	อำเภอโนนไทย	นางจริญญา สัพโส	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
นครราชสีมา	อำเภอโนนสูง	นางสาวธัญจิรา สุนทรธนาวุฒิ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
นครราชสีมา	อำเภอบัวใหญ่	นายเขต สอนนอก	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
นครราชสีมา	อำเภอบ้านเหลื่อม	นางสาวนพมาศ เหล็กคง	เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญงาน
นครราชสีมา	อำเภอประทาย	นายอำนาจ สวามิชัย	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
นครราชสีมา	อำเภอปักธงชัย	นายวิทยา กิตติศักดิ์ชัย	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
นครราชสีมา	อำเภอปากช่อง	นายมนู คุณนทด	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
นครราชสีมา	อำเภอพิมาย	นายราเชนทร์ คเชนทร์ชาติ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
นครราชสีมา	อำเภอวังน้ำเขียว	นางอุไร อินทร์คง	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
นครราชสีมา	อำเภอสีคิ้ว	นางทัศนีย์ สุนันตะ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
นครราชสีมา	อำเภอสูงเนิน	นายสมศักดิ์ ทองจันทิก	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
นครราชสีมา	อำเภอเสิงสาง	นางสาวอารีย์ ศิริพิน	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
นครราชสีมา	อำเภอหนองบุญมาก	นางธนิกา ฉัตรวีรกุล	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
นครราชสีมา	อำเภอห้วยแถลง	นางสาวกรรณิการ์ รักษา	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
นครราชสีมา	อำเภอเทพารักษ์	นางธนิตา ภูมิโคกรักษ์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ปฏิบัติการ
นครราชสีมา	อำเภอบัวลาย	นางวิภารัตน์ วัชรภิมรมย์	นักวิชาการเงินและบัญชี	ชำนาญการ
นครราชสีมา	อำเภอพระทองคำ	นางสุพรรณ ศรีอุดม	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
นครราชสีมา	อำเภอเมืองยาง	จ.ส.ต.ปัญญา แฉ่งสูงเนิน	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
นครราชสีมา	อำเภอลำทะเมนชัย	นายสมเดช มานอก	เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญงาน
นครราชสีมา	อำเภอสีดา	นางภัทริษา สอนนอก	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
นครศรีธรรมราช	อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช	นายธงไชย แก้วขวัญ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
นครศรีธรรมราช	อำเภอเฉลิมพระเกียรติ	นายวิวิทย์พล ดีจานเหนือ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
นครศรีธรรมราช	อำเภอเชียรใหญ่	นายวินัย ชูศรี	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
นครศรีธรรมราช	อำเภอขนอม	นายวัฒนา ปัญญาทุตศักดิ์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
นครศรีธรรมราช	อำเภอจุฬาภรณ์	นางธิดินันท์ พรหมะจุล	เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญงาน
นครศรีธรรมราช	อำเภอฉวาง	นางสาวนวลนิตย์ เทพประดิษฐ์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
นครศรีธรรมราช	อำเภอชะอวด	นางจันทร์ฉาย เทียมดวงแก้ว	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
นครศรีธรรมราช	อำเภอช้างกลาง	นายวิทยา มฤคิ	เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญงาน
นครศรีธรรมราช	อำเภอถ้ำพรรณรา	นายประสิทธิ์ เพชรอุทัย	เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญงาน
นครศรีธรรมราช	อำเภอท่าศาลา	นายณนุญ เกศา	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
นครศรีธรรมราช	อำเภอทุ่งใหญ่	นายณรงค์เดช ชัยวิชิต	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
นครศรีธรรมราช	อำเภอทุ่งสง	นายกฤตภาส วัฒนกุล	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
นครศรีธรรมราช	อำเภอนบพิตำ	นายโสธร สุทธิพันธ์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ชำนาญงาน
นครศรีธรรมราช	อำเภอนาบอน	นางภิญญา จันทระเสน	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
นครศรีธรรมราช	อำเภอบางขัน	นายโยธิน จินดาเรือง	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
นครศรีธรรมราช	อำเภอปากพนัง	นายสุทิน ขนบศักดิ์	นิติกร	ชำนาญการ

ข้อมูลรายชื่อข้าราชการในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ที่ปฏิบัติหน้าที่ท้องถิ่นอำเภอ

จังหวัด	อำเภอ	ท้องถิ่นอำเภอ	ตำแหน่ง	ระดับ
นครศรีธรรมราช	อำเภอพรหมคีรี	นางสุภาภรณ์ พงศ์วัฒนวิเชียร	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
นครศรีธรรมราช	อำเภอพระพรหม	นางวันเพ็ญ ชินวงศ์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
นครศรีธรรมราช	อำเภอพิปูน	นายศักดิ์ชัย พรหมจันทร์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
นครศรีธรรมราช	อำเภอร่อนพิบูลย์	นายสมเดช แก้วตุน	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
นครศรีธรรมราช	อำเภอลานสกา	นายอรุณ หนูเขียว	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
นครศรีธรรมราช	อำเภอสิชล	นายสันธนะ เพชรชู	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
นครศรีธรรมราช	อำเภอหัวไทร	นายจรัส มีสวน	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
นครสวรรค์	อำเภอเมืองนครสวรรค์	นายประชุม บรรดาศักดิ์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
นครสวรรค์	อำเภอโกรกพระ	นางสมหมาย พรหมพิทักษ์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
นครสวรรค์	อำเภอชุมแสง	นายชนกฤต สวัสดิ์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
นครสวรรค์	อำเภอหนองบัว	นายอนุพล ผดุงจิตต์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
นครสวรรค์	อำเภอบรรพตพิสัย	นางกชพรรณ สีสอน	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
นครสวรรค์	อำเภอเก้าเลี้ยว	นางดวงมณี พุทธรุ่งโรจน์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
นครสวรรค์	อำเภอตากาลี	นายรัตน์ กันเพ็ชร์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
นครสวรรค์	อำเภอตากฟ้า	นายเชิดพงษ์ คุ้มเขต	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
นครสวรรค์	อำเภอพยุหะคีรี	นางสาววิไลภรณ์ จิระรัตนรังษี	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
นครสวรรค์	อำเภอลาดยาว	นายประสพสุข ภูมิอินทร์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
นครสวรรค์	อำเภอไพศาลี	นายสุชาติ แก้ววิเชียร	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
นครสวรรค์	อำเภอท่าตะโก	นางหทัยชนก เศรษฐีธัญญาหาร	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
นครสวรรค์	อำเภอแม่วงก์	นางผ่องศรี ประสาทเขตวิทย์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
นครสวรรค์	อำเภอชุมตาบง	นายบุญโปรด เอี่ยมกลิ่น	เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญงาน
นครสวรรค์	อำเภอแม่เปิน	นายสมศักดิ์ เบาเงิน	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
นนทบุรี	อำเภอเมืองนนทบุรี	นางทัศนาว วนพานิช	เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญงาน
นนทบุรี	อำเภอบางกรวย	นายอิทธิพล ปฐมสุนทรชัย	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
นนทบุรี	อำเภอบางบัวทอง	นายฉวิล สุนทรวิภาต	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
นนทบุรี	อำเภอบางใหญ่	นายชำนาญ มีข้า	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
นนทบุรี	อำเภอปากเกร็ด	น.ส.สร้อยสังวาลย์ มณีวรรณ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ปฏิบัติการ
นนทบุรี	อำเภอไทรน้อย	นางอรุณี วิสุทธิสระ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ปฏิบัติการ
นราธิวาส	อำเภอเมืองนราธิวาส	นางปรียา เกิดก่อ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
นราธิวาส	อำเภอสุไหงโก-ลก	นายวรโชติ เพชรรัตน์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
นราธิวาส	อำเภอศรีสาคร	นายเส้น หะยีสันต์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ปฏิบัติการ
นราธิวาส	อำเภอบาเจาะ	นายนิรันดร์ ทองคุปต์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
นราธิวาส	อำเภอสุคิริน	น.ส.สุนีย์ โฉมอุไพ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
นราธิวาส	อำเภอตากใบ	นายบุญบำรุง ไชยรัตน์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
นราธิวาส	อำเภอรือเสาะ	นายซัมซุดิน กอแล	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
นราธิวาส	อำเภอสุไหงปาดี	นางนรีนาถ เลาะมะอะ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
นราธิวาส	อำเภอเจาะไอร้อง	นางสุนิณี สุวรรณ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ปฏิบัติการ
นราธิวาส	อำเภอจะแนะ	นางชินานาฏ เย๊ะ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
นราธิวาส	อำเภอแว้ง	น.ส.มารีแย ปือราเฮง	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
นราธิวาส	อำเภอระแงะ	นางวรรณพณี หนองเต่าดำ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ

ข้อมูลรายชื่อข้าราชการในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ที่ปฏิบัติหน้าที่ท้องถิ่นอำเภอ

จังหวัด	อำเภอ	ท้องถิ่นอำเภอ	ตำแหน่ง	ระดับ
นราธิวาส	อำเภอยี่งอ	นายเจริญ จันทร์แก้ว	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
น่าน	อำเภอเมืองน่าน	นายโชติคณัญญ์ บุญชื่น	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
น่าน	อำเภอบ้านหลวง	นายเกษม กลิ่นชิต	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
น่าน	อำเภอนาหมื่น	นายชัยวรรณ รัตนวีระพันธุ์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
น่าน	อำเภอแม่จริม	นายประพตติ อานุกาเวนระวัฒน์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
น่าน	อำเภอนาน้อย	นายภัทรชนนธ์ จิตตา	นิติกร	ปฏิบัติการ
น่าน	อำเภอท่าวังผา	นายชินกร ดีสุยา	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
น่าน	อำเภอเวียงสา	นางสาวกิตติภรณ์ ทองหล่ม	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
น่าน	อำเภอสันติสุข	นางสาวนัฐิกานต์ ไชยวงศ์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
น่าน	อำเภอบ่อเกลือ	นายศักดิ์ สัจจานิจการ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ชำนาญงาน
น่าน	อำเภอสองแคว	นายราวี สิทธิวุฒิ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ปฏิบัติการ
น่าน	อำเภอปัว	นางสาวเพียงพิน ปันโย	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ปฏิบัติการ
น่าน	อำเภอเชียงกลาง	นายดำรง รุ่งเรือง	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
น่าน	อำเภอทุ่งช้าง	นายณัฐพงศ์ พูแสง	นิติกร	ปฏิบัติการ
น่าน	อำเภอเฉลิมพระเกียรติ	นายชุมพร สูงงาม	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
น่าน	อำเภอภูเพียง	นางภัสชามาศ ฝ่ายนันทะ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ปฏิบัติการ
บึงกาฬ	อำเภอเมืองบึงกาฬ	นายจิรัฏฐ์ ธีสุระ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
บึงกาฬ	อำเภอเซกา	พันจ่าเอกสุพจน์ ศิริภูธร	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
บึงกาฬ	อำเภอบุ่งคล้า	นายอดุลย์ ผาศิริ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
บึงกาฬ	อำเภอปากคาด	นายสุรัตน์ สุทธิประภา	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
บึงกาฬ	อำเภอบึงโขงหลง	นายวิรัตน์ เหลืองคำ	เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญงาน
บึงกาฬ	อำเภอพรเจริญ	นายจักรมณฑต์ ส้าราญบำรุง	เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญงาน
บึงกาฬ	อำเภอศรีวิไล	นางสาววิภาวัลย์ นิवासประภคติ	เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญงาน
บึงกาฬ	อำเภอโซ่พิสัย	นายอัครเทพ อักษรศิริ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ปฏิบัติการ
บุรีรัมย์	อำเภอเมืองบุรีรัมย์	นางสุเทียน กระจ่างจิตร	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
บุรีรัมย์	อำเภอคูเมือง	นางธวัลพร พลชุมแสง	เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญงาน
บุรีรัมย์	อำเภอหนองกี่	นางนรินทร์รัตน์ สุวลักษณ์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
บุรีรัมย์	อำเภอห้วยราช	นางจันทร์เพ็ญ โสภณ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
บุรีรัมย์	อำเภอนางรอง	นายชินนทร์ ส่องสพ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
บุรีรัมย์	อำเภอลำปลายมาศ	นางธัญภา เทียมพันต์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
บุรีรัมย์	อำเภอละหานทราย	นางวิมลรัตน์ สุทธิดี	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
บุรีรัมย์	อำเภอโนนดินแดง	นางพรประภา แยมประโคน	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ปฏิบัติการ
บุรีรัมย์	อำเภอขำนิ	นางทัศนีย์ ชิตสูงเนิน	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
บุรีรัมย์	อำเภอปะคำ	นางสารณี ฝึกระโทก	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
บุรีรัมย์	อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์	นายวินัย วิชยวงศ์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
บุรีรัมย์	อำเภอบ้านด่าน	นางชุตินา สุธีระกุล	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
บุรีรัมย์	อำเภอกระสัง	นายสำเร็จ ปราบภูรัตน์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
บุรีรัมย์	อำเภอโนนสุวรรณ	นางกิตติยา สยามประโคน	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
บุรีรัมย์	อำเภอประโคนชัย	นางณัชชา กุลชาสมบัติ	นิติกร	ชำนาญการ
บุรีรัมย์	อำเภอพลับพลาชัย	นายราเชนทร์ สอนจันทร์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ

ข้อมูลรายชื่อข้าราชการในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ที่ปฏิบัติหน้าที่ท้องถิ่นอำเภอ

จังหวัด	อำเภอ	ท้องถิ่นอำเภอ	ตำแหน่ง	ระดับ
บุรีรัมย์	อำเภอบ้านกรวด	นางสาวยศศุดา สุขเป็ง	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
บุรีรัมย์	อำเภอพุทไธสง	นายชู สุตสะอาด	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
บุรีรัมย์	อำเภอนาโพธิ์	นายพงษ์ฤทธิ์ ไชยมาตย์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ปฏิบัติการ
บุรีรัมย์	อำเภอหนองหงส์	นายประสงค์ ไพโรชญ์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
บุรีรัมย์	อำเภอสตึก	นายวีรพันธุ์ จันแก้ว	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
บุรีรัมย์	อำเภอเฉลิมพระเกียรติ	นางชวนชม เวียงเงิน	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
บุรีรัมย์	อำเภอแคนดง	นายพุทธิพงศ์ คงเถลิงศิริวัฒนา	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ปทุมธานี	อำเภอเมืองปทุมธานี	นายสิทธิเกตุ เข้มคง	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ปทุมธานี	อำเภอสสามโคก	นายฉันทบุรณ์ ชาญบัญญัติ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ปทุมธานี	อำเภอลาดหลุมแก้ว	นายปรัชญา ศรีบรรณาร	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ชำนาญงาน
ปทุมธานี	อำเภอธัญบุรี	นางลัดดาวรรณ พรหมชาติ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ปทุมธานี	อำเภอคลองหลวง	นายสุทัศน์ สุภรัตน์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ปทุมธานี	อำเภอลำลูกกา	น.ส.กัญญาวีร์ ต่ายลายงค์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ปทุมธานี	อำเภอหนองเสือ	นายปรัชญา ศรีบรรณาร	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ชำนาญงาน
ประจวบคีรีขันธ์	อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์	นางเยาวณัฐ พิมลวิทยา	เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญงาน
ประจวบคีรีขันธ์	อำเภอหัวหิน	นางพชรวรรณ ประจวบเหมาะ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ประจวบคีรีขันธ์	อำเภอปราณบุรี	นางเอี่ยมพร คุ่มภัย	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ชำนาญงาน
ประจวบคีรีขันธ์	อำเภอกุยบุรี	นางอนัญญา ช่างเพียร	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ประจวบคีรีขันธ์	อำเภอทับสะแก	นายศุภกฤต ทองส่งโสม	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ประจวบคีรีขันธ์	อำเภอบางสะพาน	นายรัฐพงศ์ งามคง	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ปฏิบัติการ
ประจวบคีรีขันธ์	อำเภอบางสะพานน้อย	นายปรีชา รัตนสมบัติ	เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญงาน
ประจวบคีรีขันธ์	อำเภอสสามร้อยยอด	นางดาริน ล่องพานิช	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน
ปราจีนบุรี	อำเภอเมืองปราจีนบุรี	น.ส.ศิรินทร์ทิพย์ สุทธินนท์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ปฏิบัติการ
ปราจีนบุรี	อำเภอกบินทร์บุรี	นางมาติกา สิงสุ่ม	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ปราจีนบุรี	อำเภอนาดี	นายสุพล ภูมิ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ปราจีนบุรี	อำเภอบ้านสร้าง	นายจิระพันธ์ โสมนัส	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ปราจีนบุรี	อำเภอประจันตคาม	นายสุพล ภูมิ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ปราจีนบุรี	อำเภอศรีมหาโพธิ์	นางศุภวรรณ กิตติครูปกรณ์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ปราจีนบุรี	อำเภอศรีมโหสถ	นายฉัตรชญา สมสะอาด	นิติกร	ชำนาญการ
ปัตตานี	อำเภอเมืองปัตตานี	นางอุไร บุญยาดิษฐ์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ปัตตานี	อำเภอยะรัง	นางสาวมารีเย เจะตราแม	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ปัตตานี	อำเภอมายอ	นางสาวปาริตีะ สาแล๊ะ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ปัตตานี	อำเภอแม่ลาน	นายวิจิตร ประกอบดี	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ปัตตานี	อำเภอทุ่งยางแดง	นายชูไกร ยาชะรัต	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ปัตตานี	อำเภอไม้แก่น	นายอัสมาน มูเต็ง	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ปัตตานี	อำเภอกะพ้อ	นายปรกรณ์ กิลิมอ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ปัตตานี	อำเภอสายบุรี	นายอุทัย บุญแก้วสุข	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ปัตตานี	อำเภอยะหริ่ง	นายสุโอ อาดำ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ปัตตานี	อำเภอปะนาเระ	นายสันต์ ยอดศรี	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ปัตตานี	อำเภอหนองจิก	นางสาวเกศกานดา งดดเนียว	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ

ข้อมูลรายชื่อข้าราชการในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ที่ปฏิบัติหน้าที่ท้องถิ่นอำเภอ

จังหวัด	อำเภอ	ท้องถิ่นอำเภอ	ตำแหน่ง	ระดับ
ปัตตานี	อำเภอโคกโพธิ์	นายอภัย หมื่นสิทธิ์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
พระนครศรีอยุธยา	อำเภอพระนครศรีอยุธยา	นายอานวย ทองนุ่น	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
พระนครศรีอยุธยา	อำเภอท่าเรือ	น.ส.นิตยา พงษ์ดี	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
พระนครศรีอยุธยา	อำเภอนครหลวง	นายสุชาติ บุญอ่ำไพ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
พระนครศรีอยุธยา	อำเภอบางไทร	นายสมชัย เสาวภาคย์นนท์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
พระนครศรีอยุธยา	อำเภอบางปะหัน	ว่าที่ ร.ท.ทองพัน ผิวผ่อง	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
พระนครศรีอยุธยา	อำเภอบางบาล	น.ส.รวิวรรณ ฐูปะเข้ม	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ปฏิบัติการ
พระนครศรีอยุธยา	อำเภอผักไห่	นายศักดิ์ชัย สุขีบท	นิติกร	ชำนาญการ
พระนครศรีอยุธยา	อำเภอเสนา	นางวลัยภรณ์ ณะมัย	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ปฏิบัติการ
พระนครศรีอยุธยา	อำเภอบางซ้าย	นางสาวฉันทนา วานม่วง	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ปฏิบัติการ
พระนครศรีอยุธยา	อำเภออุทัย	น.ส.ชนพรพรณ หวลหอม	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
พระนครศรีอยุธยา	อำเภอมหาราช	นายภุชณะ วุฒิโชค	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
พระนครศรีอยุธยา	อำเภอบ้านแพรก	นายเดชา ภัทรพงษ์บัณฑิต	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
พระนครศรีอยุธยา	อำเภอวังน้อย	นางเอมอัชชา ครายานนท์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
พระนครศรีอยุธยา	อำเภอลาดบัวหลวง	นางศุภการ วิบูลย์กิจ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
พระนครศรีอยุธยา	อำเภอภาชี	นายสายชล อันแสน	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
พระนครศรีอยุธยา	อำเภอบางปะอิน	นายประสาน มหามนตรี	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
พะเยา	อำเภอเมืองพะเยา	นายพิชัย ชำนาญยา	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ปฏิบัติการ
พะเยา	อำเภอแม่ใจ	นางวิไลวรรณ มาฟู	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ปฏิบัติการ
พะเยา	อำเภอดอกคำใต้	นายดวงแก้ว วัตเกตุ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
พะเยา	อำเภอจุน	นายสุทิน ไชยวงศ์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
พะเยา	อำเภอปง	นายณัฐรัฐ บำรุงศรี	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
พะเยา	อำเภอเชียงคำ	นางสุพิน ไทยสะเทือน	เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญงาน
พะเยา	อำเภอเชียงม่วน	นางสุธีรา สินธูยา	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ชำนาญงาน
พะเยา	อำเภอภูกามยาว	นางสุพินดา แก่นเสลา	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
พะเยา	อำเภอภูซาง	นายจิรายุ ยองเพชร	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
พังงา	อำเภอเมืองพังงา	นางสายโสภะ เพ็ญสมบุรณ์	เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญงาน
พังงา	อำเภอเกาะยาว	นายนิทัศน์ วงศ์วิวัฒน์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ปฏิบัติการ
พังงา	อำเภอกะปง	นายอภิชาติ แก่นแก้ว	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ปฏิบัติการ
พังงา	อำเภอตะกั่วทุ่ง	นางฉวีวรรณ ผิวขำ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
พังงา	อำเภอตะกั่วป่า	นางวันเพ็ญ ชันติพิพัฒน์	เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญงาน
พังงา	อำเภอคุระบุรี	น.ส.ลัดดาวรรณ เดชประสิทธิ์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
พังงา	อำเภอทับปุด	นางสมปอง วัฒนวรรณ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
พังงา	อำเภอท้ายเหมือง	นายสมพร ช่วยแทน	นิติกร	ปฏิบัติการ
พัทลุง	เมืองพัทลุง	นายจักรพงษ์ ภัคติวานิช	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ปฏิบัติการ
พัทลุง	ควนขนุน	นายพีรพงษ์ ชุมทอง	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
พัทลุง	ปากพะยูน	นายสมบัติ นวลพรหม	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
พัทลุง	เขาชัยสน	นายอับดลกอณี เฟ็งโอ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ปฏิบัติการ
พัทลุง	ป่าพะยอม	นายสมพร ทองเขียว	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
พัทลุง	ตะโหมด	นายสมศักดิ์ พรหมแก้ว	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ปฏิบัติการ

ข้อมูลรายชื่อข้าราชการในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ที่ปฏิบัติหน้าที่ท้องถิ่นอำเภอ

จังหวัด	อำเภอ	ท้องถิ่นอำเภอ	ตำแหน่ง	ระดับ
พัทลุง	ป่าบอน	นายสุวิทย์ เศรษฐสุข	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
พัทลุง	บางแก้ว	นางขวัญใจ ปานนุ่ม	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
พัทลุง	กงหรา	นายวันชัย ภูมิสุทธิกุล	เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญงาน
พัทลุง	ศรีบรรพต	นางอนัญญา กาฬสุวรรณ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
พัทลุง	ศรีนครินทร์	นางศรดา โกไศยกานนท์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
พิจิตร	อำเภอเมืองพิจิตร	นายศิรพล สิตานนท์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
พิจิตร	อำเภอตะพานหิน	นางสาววิชญาดา อิมอระ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
พิจิตร	อำเภอบางมูลนาก	นายธนพล ขำฤทธิ์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
พิจิตร	อำเภอโพทะเล	นางภนิดา เสือกลิ่น	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ปฏิบัติการ
พิจิตร	อำเภอโพธิ์ประทับช้าง	นางสาวปัทมา อินทร์เมือง	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ปฏิบัติการ
พิจิตร	อำเภอสากเหล็ก	นางเบญจมาภรณ์ โปตวนิช	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
พิจิตร	อำเภอทับคล้อ	นายธนพล วิมาลา	เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญงาน
พิจิตร	อำเภอวังทรายพูน	นายปรัชญา เมณกุล	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
พิจิตร	อำเภอลำลูกกา	นางพิมพ์พรรณ ชีววัฒนชัย	เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญงาน
พิจิตร	อำเภอสามโก้	นายปรัชญา เมณกุล	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
พิจิตร	อำเภอดงเจริญ	นายธนพล ขำฤทธิ์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
พิจิตร	อำเภอบึงนาราง	นางสาวนันทิยา บุญเลิศ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ชำนาญงาน
พิษณุโลก	อำเภอเมืองพิษณุโลก	นายวรพงษ์ สุมาวงศ์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
พิษณุโลก	อำเภอชาติตระการ	นางชูลี สติไชยนนท์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
พิษณุโลก	อำเภอวัดโบสถ์	นายบุญเลิศ แดงกวา	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
พิษณุโลก	อำเภอบางกระทุ่ม	นายทองเต็ม กันแต่ง	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
พิษณุโลก	อำเภอบางระกำ	นายนิพนธ์ สดายุรัช	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
พิษณุโลก	อำเภอเนินมะปราง	นางสาวเจือทิพย์ รัตนมิ่ง	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
พิษณุโลก	อำเภอพรหมพิราม	นายเทอดศักดิ์ โกธธรรม	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
พิษณุโลก	อำเภอวังทอง	นายสุเทพ พวงศิริ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
พิษณุโลก	อำเภอนครไทย	นายพิษณุกรณ์ มีสีเมือง	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
เพชรบุรี	อำเภอเมืองเพชรบุรี	นางอุบลรัตน์ บุรณะพานิช	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
เพชรบุรี	อำเภอบ้านลาด	นายประพันธ์ แป้นไทย	เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญงาน
เพชรบุรี	อำเภอท่ายาง	นายบุญเลิศ ฉลองชาติ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
เพชรบุรี	อำเภอบ้านแหลม	นายอนุกุล สิงห์เล็ก	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ปฏิบัติการ
เพชรบุรี	อำเภอเขาย้อย	นางสาวเจสสิตา มีนุช	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
เพชรบุรี	อำเภอหนองหญ้าปล้อง	นายบุญเลิศ ฉลองชาติ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
เพชรบุรี	อำเภอชะอำ	นายกมลพล ศรีเมธากุล	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
เพชรบุรี	อำเภอแก่งกระจาน	นายละออ บุญนิกุล	เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญงาน
เพชรบูรณ์	อำเภอเมืองเพชรบูรณ์	ว่าที่ ร.ต.เชวง ยมจันทร์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
เพชรบูรณ์	อำเภอวังโป่ง	นายไตรวิรัช จอมวงศ์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
เพชรบูรณ์	อำเภอน้ำหนาว	นายยุทธนา หุมอาจ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
เพชรบูรณ์	อำเภอหล่มเก่า	นางพรลักษณ์ เมืองเกิด	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
เพชรบูรณ์	อำเภอหนองไผ่	นายกิตติวัฒน์ จำเริญสัตย์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
เพชรบูรณ์	อำเภอวิเชียรบุรี	นางจิตติวรรณ คำชื่อตรง	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ปฏิบัติการ

ข้อมูลรายชื่อข้าราชการในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ที่ปฏิบัติหน้าที่ท้องถิ่นอำเภอ

จังหวัด	อำเภอ	ท้องถิ่นอำเภอ	ตำแหน่ง	ระดับ
เพชรบูรณ์	อำเภอชนแดน	นางสาวธารณา พวงจันทร์หอม	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
เพชรบูรณ์	อำเภอเขาค้อ	นางสาวปุกัญญาพัฒน์ ชัยชนะ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
เพชรบูรณ์	อำเภอหล่มสัก	นายสุพัฒน์ นาท่ม	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
เพชรบูรณ์	อำเภอบึงสามพัน	นายพิศิษฐ์ เพชรพงษ์ไพโรจน์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
เพชรบูรณ์	อำเภอศรีเทพ	จ.ส.ท.ภริมย์ เทียงสาย	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
แพร่	อำเภอเมืองแพร่	นายเจตณรงค์ อินกัน	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
แพร่	อำเภอสอง	นายองอาจ คุสุวรรณ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
แพร่	อำเภอสูงเม่น	นายประเทศ ทรวงอนุรักษ์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
แพร่	อำเภอลอง	นายประพจน์ สุขพัทธิ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
แพร่	อำเภอวังชิ้น	นายปรการ แก้วอ้วน	เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญงาน
แพร่	อำเภอหนองม่วงไข่	นางสาวเรียนนา โกสิน	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ปฏิบัติการ
แพร่	อำเภอร้องกวาง	นางอรัญญา จิตต์บุญ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
แพร่	อำเภอเด่นชัย	นางสาววีรยา เวียงทอง	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ภูเก็ต	เมืองภูเก็ต	ว่าง		
ภูเก็ต	ถลาง	นายสมชาย สุขแป้น	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ภูเก็ต	กะทู้	ว่าง		
มหาสารคาม	อำเภอเมืองมหาสารคาม	นางแก้วมณี ศรีบรรเทา	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
มหาสารคาม	อำเภอโกสุมพิสัย	นายอุดม โพธิ์งาม	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
มหาสารคาม	อำเภอบรบือ	นายสมศักดิ์ ชมแสง	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
มหาสารคาม	อำเภอนาคู	นายทรงวุฒิ ไวยธรรม	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
มหาสารคาม	อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย	นายธีรศักดิ์ แก่นสา	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
มหาสารคาม	อำเภอเชียงยืน	นายต้องรัก อินทรสมหวัง	นิติกร	ชำนาญการ
มหาสารคาม	อำเภอนาเชือก	นายสฤติ หมอนสุวรรณ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
มหาสารคาม	อำเภอกันทรวิชัย	นายเรืองศักดิ์ สิงห์สุวรรณ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
มหาสารคาม	อำเภอนาดูน	นายอนันต์ หนักแน่น	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
มหาสารคาม	อำเภอยางสีสุราช	นายสุไพ บัณฑุจิต	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
มหาสารคาม	อำเภอแกดำ	นางณัดจิตร์ ประทาน	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
มหาสารคาม	อำเภอกุดรัง	นายศิริชัย ปองดี	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
มหาสารคาม	อำเภอชื่นชม	นายประยูร แผงคำ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
มุกดาหาร	อำเภอเมืองมุกดาหาร	นายสนอง วรรณวงศ์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
มุกดาหาร	อำเภอดงหลวง	ว่าที่ ร.ต.นิคม ลุนเพ็ง	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
มุกดาหาร	อำเภอดอนตาล	นายสัมพันธ์ หมวดคงทอง	นักวิชาการเงินและบัญชี	ชำนาญการ
มุกดาหาร	อำเภอดงหลวง	นายธีระศักดิ์ วันเมืองเก่า	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
มุกดาหาร	อำเภอนิคมน้ำอ้อย	นางผกาทิพย์ สุขพัฒน์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
มุกดาหาร	อำเภอหว้านใหญ่	นายสงคราม เผ่าหอม	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ปฏิบัติการ
มุกดาหาร	อำเภอหนองสูง	นายชัชวาล มงคลเกตุ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ปฏิบัติการ
แม่ฮ่องสอน	อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน	กนกอร พันธุ์อุบล	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
แม่ฮ่องสอน	อำเภอขุนยวม	มธุรส ธรรมจันทร์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ปฏิบัติการ
แม่ฮ่องสอน	อำเภอปางมะผ้า	ณัฐวัฒน์ ชูสินณะศักดิ์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ปฏิบัติการ
แม่ฮ่องสอน	อำเภอปาย	จิณัฐตรา วชิรภนิก	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ

ข้อมูลรายชื่อข้าราชการในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ที่ปฏิบัติหน้าที่ท้องถิ่นอำเภอ

จังหวัด	อำเภอ	ท้องถิ่นอำเภอ	ตำแหน่ง	ระดับ
แม่ฮ่องสอน	อำเภอแม่ลาน้อย	ว่าที่ พ.ต.วรวิทย์ พันธุ์รัตน์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
แม่ฮ่องสอน	อำเภอแม่สะเรียง	ชัยนายุทธ พันธุ์เดช	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
แม่ฮ่องสอน	อำเภอสบเมย	ประพิณ โตรี	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ยโสธร	อำเภอเมืองยโสธร	นายพิศุทธิ์ ครองยุติ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ยโสธร	อำเภอเลิงนกทา	นายฤทธิชัย หมุนสุข	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ยโสธร	อำเภอดำเนินแก้ว	นายกนก กองทอง	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ยโสธร	อำเภอป่าดู่	นายไชยรงค์ โสตะวงศ์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ยโสธร	อำเภอมหาชนะชัย	นางนงคินี เกษชาติ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ยโสธร	อำเภอดอวัง	นางสาวเกสร วิเศษรัตน์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ปฏิบัติการ
ยโสธร	อำเภอกุดชุม	นายชาญณรงค์ ขาวแปลก	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ยโสธร	อำเภอทรายมูล	นายสมนึก หงษ์เวียงจันทร์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ยโสธร	อำเภอไทยเจริญ	นายมนต์ชัย พันธุ์สวัสดิ์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ยะลา	อำเภอเมืองยะลา	นายชงฉาน สุวรรณรักษา	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ยะลา	อำเภอบันนังสตา	นายวรวิทย์ ลาเต๊ะ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ยะลา	อำเภอธารโต	นายธันวา ยะหริ่ง	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ยะลา	อำเภอกาบัง	นายภูริทัต กอလာบันหลง	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ยะลา	อำเภอรามัน	นางสมจิต ใจดำรงค์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ยะลา	อำเภอกรงปินัง	นายชัชวาล ทองฤทธิ์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ยะลา	อำเภอยะหา	นายอาทิตย์ ศิริศักดิ์วัฒนา	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ยะลา	อำเภอเบตง	นายสุสันต์ โกเศยกานนท์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ร้อยเอ็ด	อำเภอเมืองร้อยเอ็ด	นายสุนทร วันสุข	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ร้อยเอ็ด	อำเภอธวัชบุรี	นายนวิธ แสนประดิษฐ์	นิติกร	ชำนาญการ
ร้อยเอ็ด	อำเภอจังหาร	นายประเสริฐ กุลพรวัฒนา	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ร้อยเอ็ด	อำเภอพนมไพร	ว่าที่ ร.ต.เดชา สิงห์ทองกุล	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ร้อยเอ็ด	อำเภอเสลภูมิ	นางสาวอัมพวรรณ ชุมศรี	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ร้อยเอ็ด	อำเภอโพนทอง	นางอวยพร ชมชัย	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ร้อยเอ็ด	อำเภอหนองพอก	นายวิศิษฐ์ ศรีมุงคุณ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ร้อยเอ็ด	อำเภอเมืองสรวง	นายปัญญา จระทะผา	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ร้อยเอ็ด	อำเภออาจสามารถ	นายยืนยง หงษ์ทอง	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ร้อยเอ็ด	อำเภอเกษตรวิสัย	นายวิทยา หันชัยศรี	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ร้อยเอ็ด	อำเภอศรีสมเด็จ	นายจรัญ บังจันทร์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ร้อยเอ็ด	อำเภอโพธิ์ชัย	นางนิตยา ลุนสำโรง	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ร้อยเอ็ด	อำเภอหนองฮี	นายสุพจน์ ประยงค์หอม	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ร้อยเอ็ด	อำเภอทุ่งเขาหลวง	นางจิตตินันท์ จันทวิมล	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ร้อยเอ็ด	อำเภอโพนทราย	น.ส.จารุตา บุญนรังสี	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ร้อยเอ็ด	อำเภอสุวรรณภูมิ	นายพิชิตชัย แสงจันดา	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ร้อยเอ็ด	อำเภอเมยวดี	นายไชยยา รังษา	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ร้อยเอ็ด	อำเภอจตุรพักตรพิมาน	นายชูวงศ์ พันโท	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ร้อยเอ็ด	อำเภอเชียงขวัญ	นายไพบุลย์ สงค์จันทร์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ร้อยเอ็ด	อำเภอปทุมรัตต์	นายณฤพงค์ จันทรหอม	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ

ข้อมูลรายชื่อข้าราชการในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ที่ปฏิบัติหน้าที่ท้องถิ่นอำเภอ

จังหวัด	อำเภอ	ท้องถิ่นอำเภอ	ตำแหน่ง	ระดับ
ระนอง	อำเภอเมืองระนอง	นายศิวพล บัวสงค์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ระนอง	อำเภอกระบุรี	นายสัจจา ปลั่งไหม	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ชำนาญงาน
ระนอง	อำเภอละอุ่น	นายสิริ พงษ์ไทย	เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญงาน
ระนอง	อำเภอกะเปอร์	นายวิศรุต อ้อยทอง	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ระนอง	อำเภอสุขสำราญ	นายบุญเชิด จันทรเอี่ยม	เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ปฏิบัติงาน
ระยอง	อำเภอเมืองระยอง	นายสุรัตน์ เสาจกุล	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ระยอง	อำเภอแกลง	นายบุญรอด บรรจง	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ระยอง	อำเภอบ้านค่าย	นางสาวกาญจณี อรุณรัตน์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ปฏิบัติการ
ระยอง	อำเภอบ้านฉาง	นางอชิศนันท์ รุ่งเรืองบุญเด่น	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ระยอง	อำเภอปลวกแดง	นายเทวินทร์ ศิริเลิศ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ระยอง	อำเภอวังจันทร์	นางรัฐสิริ สิริวุฒิชัย	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ระยอง	อำเภอนิคมพัฒนา	นางนงลักษณ์ ลากเวที	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ระยอง	อำเภอเขาชะเมา	นายพิสิษฐ์ ทองเชื้อ	เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญงาน
ราชบุรี	อำเภอเมืองราชบุรี	นายสมพร จันทรเพ็ญ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ราชบุรี	อำเภอบ้านโป่ง	นายสุชี วิเชียรทอง	เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญงาน
ราชบุรี	อำเภอโพธาราม	นายบรรเทง สืบวงษ์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ราชบุรี	อำเภอดำเนินสะดวก	นายศิริรัตน์ เนินลพ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ราชบุรี	อำเภอปากท่อ	นายสุรชัย ถีสุมบูรณ์ผล	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ราชบุรี	อำเภอบางแพ	นางจุฬาร ศิริเวช	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ราชบุรี	อำเภอจอมบึง	นายสมชาย คำเอี่ยม	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ราชบุรี	อำเภอวัดเพลง	นายนิธิวัชร เจริญวิริยธรรม	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ราชบุรี	อำเภอสวนผึ้ง	นายสมยศ สืบสุข	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ราชบุรี	อำเภอบ้านคา	นายณัฐภัทร์ เทศนาบุรณ์	เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญงาน
ลพบุรี	อำเภอเมืองลพบุรี	นางสุชาดา พ่วงมี	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ลพบุรี	อำเภอพัฒนานิคม	นายมัทวาท ปิยะทัสสี	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ลพบุรี	อำเภอท่าม่วง	นางจิราภรณ์ คุ่มชนะ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ลพบุรี	อำเภอโคกเจริญ	นางน้ำเพชร หล่อทองแดง	เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญงาน
ลพบุรี	อำเภอหนองม่วง	นางวรรณรัตน์ หลงทอง	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ชำนาญงาน
ลพบุรี	อำเภอลำสนธิ	นายธานี หลาวทอง	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ลพบุรี	อำเภอสระโบสถ์	น.ส.สังวาลย์ แก้วไสตร์	เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญงาน
ลพบุรี	อำเภอชัยบาดาล	นางจันทร์ฉาย จันทรลา	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ลพบุรี	อำเภอโคกสำโรง	นางจันทร์จิรา ศิริเขตต์	นักวิชาการการเงินและบัญชี	ชำนาญการ
ลพบุรี	อำเภอบ้านหมี่	ว่าที่ ร.ต.สมพงษ์ นิตพิทักษ์ชน	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ลพบุรี	อำเภอท่าหลวง	ว่าที่ ร.ต.เที่ยง ดีกระโทก	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ลำปาง	อำเภอเมืองลำปาง	นายไพโรจน์ เล็กธนู	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ลำปาง	อำเภอเกาะคา	นางสาวส่งศรี หล้าปาวงค์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ลำปาง	อำเภอแจ้ห่ม	นางสุรีย์พร นันทวงศ์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ลำปาง	อำเภอเถิน	ว่าง		
ลำปาง	อำเภอห้างฉัตร	นางแพรว ทาบุญมา	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ลำปาง	อำเภอแม่ทะ	นายเดชา พิทยาเสนีย์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ

ข้อมูลรายชื่อข้าราชการในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ที่ปฏิบัติหน้าที่ท้องถิ่นอำเภอ

จังหวัด	อำเภอ	ท้องถิ่นอำเภอ	ตำแหน่ง	ระดับ
ลำปาง	อำเภอกาว	นางนันทน์ภัส ศรีวงค์วาน	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ลำปาง	อำเภอวังเหนือ	นายเดช แประกันททา	นิติกร	ชำนาญการ
ลำปาง	อำเภอสบปราบ	นางประภาพร ดนัยนันท์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ลำปาง	อำเภอแม่พริก	นายนพดล ลาสุทธิ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ชำนาญงาน
ลำปาง	อำเภอเสริมงาม	นายนิวัติ สิทธิไพศาล	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ลำปาง	อำเภอแม่เมาะ	นายจรัส เบ็งอินตา	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ลำปาง	อำเภอเมืองปาน	นางศศิภัส ใจช่วย	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ลำพูน	อำเภอเมืองลำพูน	นายอภิวัฒน์ สิทธิใหญ่	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ลำพูน	อำเภอป่าซาง	นางสุจิตรา ปงกันทา	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ลำพูน	อำเภอเถี	นายจรัสศักดิ์ อธิยะ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ลำพูน	อำเภอแม่ทา	นางวรรษยา อภิวงศ์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ลำพูน	อำเภอบ้านโฮ่ง	นางสาวปาณิสรา บุญแสนใจ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ลำพูน	อำเภอบ้านธิ	นางกัญญรัตน์ ฐาปนสุนทร	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ลำพูน	อำเภอทุ่งหัวช้าง	น.ส.จิราภรณ์ บุญญานุรักษ์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ลำพูน	อำเภอเวียงหนองล่อง	นายพงศกร ธรรมสิทธิ์	เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญงาน
เลย	อำเภอเมืองเลย	นายเฉลียว วงศ์สาวิตร	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
เลย	อำเภอวังสะพุง	น.ส.ญาณินท์ ธรรมมียะ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ปฏิบัติการ
เลย	อำเภอท่าลี่	นางอัมพร อุ่นวงษ์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
เลย	อำเภอเชียงคาน	นายวินัย สมรรถนเรศวร์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
เลย	อำเภอด่านซ้าย	นายสำราญ ต่างดี	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
เลย	อำเภอภูกระดึง	นางบุษบา เมืองสนธิ์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
เลย	อำเภอปากชม	นายวงศ์เทพ ทาวงษ์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
เลย	อำเภอนาแห้ว	นายคชา อัครนิตย์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ชำนาญงาน
เลย	อำเภอภูเรือ	นายอนุชิต เอี่ยมชัย	เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญงาน
เลย	อำเภอภูหลวง	นายชาละวัน กุณวงศ์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ปฏิบัติการ
เลย	อำเภอนาดัง	นางภาวิณี โสธรรมมงคล	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
เลย	อำเภอผาขาว	นางชาลิสา สมไพร	เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญงาน
เลย	อำเภอเอราวัณ	นางประภัสสร จันพรมมา	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
เลย	อำเภอหนองหิน	นางสาวรุจิรา กองลาแซ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ศรีสะเกษ	อำเภอเมืองศรีสะเกษ	นายวัชรเทพ แข่งขัน	นิติกร	ชำนาญการ
ศรีสะเกษ	อำเภอกันทรลักษ์	นายศรีสวัสดิ์ อาสะไวย์	นิติกร	ชำนาญการ
ศรีสะเกษ	อำเภอกันทรารมย์	นายคมส์ศรีณัฒน์ พรหมประภัสสร	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ศรีสะเกษ	อำเภออุทุมพรพิสัย	นายไสว สีหะวงษ์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ศรีสะเกษ	อำเภอขุขันธ์	นายวุฒิ ทองล้วน	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ศรีสะเกษ	อำเภอรามัน	นายบรรลือ อนุมาตย์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ศรีสะเกษ	อำเภอศรีรัตนะ	นายปรีชา เฟื่องแจ่ม	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ศรีสะเกษ	อำเภอขุนหาญ	นายชันทอง ไชยนิล	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ศรีสะเกษ	อำเภอบึงบูรพ์	นางสาวอ้อยใจ ไสยรส	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ศรีสะเกษ	อำเภอวังหิน	นายนิพนธ์ สีบวงษ์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ศรีสะเกษ	อำเภอพยุห์	นายวรพนธ์ จันทรตรี	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ

ข้อมูลรายชื่อข้าราชการในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ที่ปฏิบัติหน้าที่ท้องถิ่นอำเภอ

จังหวัด	อำเภอ	ท้องถิ่นอำเภอ	ตำแหน่ง	ระดับ
ศรีสะเกษ	อำเภอไพรบึง	นายสอนชัย ปรีอปรัง	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ศรีสะเกษ	อำเภอห้วยทับทัน	นายชาติชาย แสงใส	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ศรีสะเกษ	อำเภอภูสิงห์	นางสาวเจษฎาภรณ์ ยาหอม	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ศรีสะเกษ	อำเภอยางชุมน้อย	นายอัษฎา ยอดศิริ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ศรีสะเกษ	อำเภอปรางค์กู่	นายชิตชัย จารัตน์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ศรีสะเกษ	อำเภอน้ำเกลี้ยง	นายธรรมนุญ แสงบุญ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ศรีสะเกษ	อำเภอโนนคูณ	ว่าที่ รต.นพพร แก้วแรมเรื่อน	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ศรีสะเกษ	อำเภอเบญจลักษ์	นายสุชาติ สำเร็จ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ศรีสะเกษ	อำเภอเมืองจันทร์	นายพิมพ์ โสภาค	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ศรีสะเกษ	อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ	จำเริญวฤทธิ์ เขื่อนอก	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
ศรีสะเกษ	อำเภอลาด	นางสาวโกศล สารการ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
สกลนคร	อำเภอเมืองสกลนคร	นายอวิชชัย พรหมดี	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
สกลนคร	อำเภอกุดบาก	นางจิรัชญา ชันติยู	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ปฏิบัติการ
สกลนคร	อำเภอกุสุมาลย์	นางกิติพร เขจรศาสตร์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
สกลนคร	อำเภอคำตากล้า	นางสาวยุวาลี ปากดีสี	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
สกลนคร	อำเภอโคกศรีสุพรรณ	น.ส.เอกมณี สีกุดหล้า	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
สกลนคร	อำเภอเจริญศิลป์	นางศิริพร หงษ์ทอง	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
สกลนคร	อำเภอเต่างอย	นางจิรัชญา ชันติยู	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ปฏิบัติการ
สกลนคร	อำเภอนิคมน้ำอูน	นางอำภา บุณรักษา	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ปฏิบัติการ
สกลนคร	อำเภอบ้านม่วง	นายสุปัน ทิวะสิงห์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ปฏิบัติการ
สกลนคร	อำเภอพรรณานิคม	นายรัตนพล โพธิ์สี	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
สกลนคร	อำเภอพังโคน	นางสาวจินตนาพร วงศ์ศรีลา	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
สกลนคร	อำเภอโพนนาแก้ว	นายสุรจิตร จาเพียรราช	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ปฏิบัติการ
สกลนคร	อำเภอภูพาน	นางปภาวรินทร์ ภูวิจิตร	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
สกลนคร	อำเภอวานรนิวาส	นายพีระพงษ์ เทียนรังษี	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
สกลนคร	อำเภวาริชภูมิ	นายธีรเดช พิริยะชนะชัย	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ปฏิบัติการ
สกลนคร	อำเภอส่องดาว	นายลัทธิต ไขวารี	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
สกลนคร	อำเภอสว่างแดนดิน	นายพิเศษ ศิริวงศ์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
สกลนคร	อำเภออากาศอำนวย	นายผดุงเกียรติ ทองภู	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
สงขลา	อำเภอเมืองสงขลา	นางอัมรา ศรีงาม	เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญงาน
สงขลา	อำเภอรัตนภูมิ	นางอภัสสร สังฆะโณ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
สงขลา	อำเภอหาดใหญ่	นายสมเกียรติ บัวเหลือง	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
สงขลา	อำเภอสะเดา	นางสุพัตรา สุวรรณโน	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
สงขลา	อำเภอเทพา	นางสาวเสาวกุล เกษรา	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ชำนาญงาน
สงขลา	อำเภอบางกล่ำ	นางชยาภัสร์ นาคเป้า	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
สงขลา	อำเภอนาทวี	นางจรี เพชรพงศ์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
สงขลา	อำเภอสิงหนคร	นายสนทร ประดับแสง	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
สงขลา	อำเภอควนเนียง	นางทัศนุศน์ อยู่ประเสริฐ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
สงขลา	อำเภอนาหม่อม	นายจิระ สุขพุ่ม	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
สงขลา	อำเภอจะนะ	นางสาวชนากานต์ สุวรรณโน	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ

ข้อมูลรายชื่อข้าราชการในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ที่ปฏิบัติหน้าที่ท้องถิ่นอำเภอ

จังหวัด	อำเภอ	ท้องถิ่นอำเภอ	ตำแหน่ง	ระดับ
สงขลา	อำเภอสทิงพระ	นางณัฐรินทร์ ปรียาววัฒน์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
สงขลา	อำเภอกระแสสินธุ์	นางสาวอุบลรัตน์ จันทโร	เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญงาน
สงขลา	อำเภอสะบ้าย้อย	นายปภาณ การจะนะดี	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
สงขลา	อำเภอรโนด	นางวิไลดา วิระธรรมโม	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
สงขลา	อำเภอคลองหอยโข่ง	นายสุชาติ ฉายกะพันธ์	เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญงาน
สตูล	อำเภอเมืองสตูล	นายบุญฤทธิ์ อักษรนิทย์	นิติกร	ชำนาญการ
สตูล	อำเภอละงู	นางสาวฮานีพะห์ หยีราเหม	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
สตูล	อำเภอท่าแพ	นางเมตตา สุขเสนีย์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
สตูล	อำเภอควนโดน	นางเมตตา สุขเสนีย์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
สตูล	ทุ่งหว้า	นายชาวุฒิวิทย์ เตชาปรัชญา	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
สตูล	ควนกาหลง	นางนิโลบล กองทอง	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
สตูล	อำเภอมะนัง	นางนิโลบล กองทอง	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
สมุทรปราการ	อำเภอเมืองสมุทรปราการ	นายเชาวนิทร์ หนูจันทร์แก้ว	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
สมุทรปราการ	อำเภอพระประแดง	นางสาวนภาพร อีวรรณนะ	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน
สมุทรปราการ	บางพลี	นางพรทิพย์ เดชะทัศน์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
สมุทรปราการ	อำเภอบางบ่อ	นายสมพร กลิ่นอุบล	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
สมุทรปราการ	อำเภอพระสมุทรเจดีย์	นางสาวจันทร์เพ็ญ พึ่งเฮง	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
สมุทรปราการ	อำเภอบางเสาธง	นายบัณฑิต จิตชนวงค์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
สมุทรสงคราม	อำเภอเมืองสมุทรสงคราม	นายสุคนธ์ศักดิ์ สิงห์โตเกษม	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
สมุทรสงคราม	อำเภออัมพวา	นายนิวัฒน์ ลือนาม	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
สมุทรสงคราม	อำเภอบางคนที	นางสุธีรา ตันตินันท์ธนา	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
สมุทรสาคร	เมืองสมุทรสาคร	นางเฟื่องเพชร ชีวะสุวรรณ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
สมุทรสาคร	อำเภอกระทุ่มแบน	นางจิรัญญา หอมहन	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ปฏิบัติการ
สมุทรสาคร	อำเภอบ้านแพ้ว	นางศิริวรรณ สุนทรกิจ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ปฏิบัติการ
สระแก้ว	อำเภอเมืองสระแก้ว	นางสาวโสพิศ เพียรดี	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ปฏิบัติการ
สระแก้ว	อำเภอคลองหาด	นายนิติศาสตร์ นิติศาสตร์โยธิน	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
สระแก้ว	อำเภอวัฒนานคร	นายเกียรติ รัตนประทีป	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
สระแก้ว	อำเภออรัญประเทศ	นายธีรศักดิ์ สมมิตร	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
สระแก้ว	อำเภอเขาฉกรรจ์	นายเอกพล วันทา	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ปฏิบัติการ
สระแก้ว	อำเภอวังน้ำเย็น	นายเอกพล วันทา	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ปฏิบัติการ
สระแก้ว	อำเภอตาพระยา	นายธนาภฤต ภัทรพิทยกร	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
สระแก้ว	อำเภอวังสมบูรณ์	นายนิติศาสตร์ นิติศาสตร์โยธิน	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
สระแก้ว	อำเภอโคกสูง	นายธนาภฤต ภัทรพิทยกร	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
สระบุรี	เมืองสระบุรี	นายอภิรักษ์ มีชัย	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
สระบุรี	อำเภอวิหารแดง	นายจำลอง ไชยปา	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
สระบุรี	อำเภอมวกเหล็ก	นายเกียรติ สุภารังษี	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
สระบุรี	อำเภอหนองโดน	นายวุฒิชัย ศรีเมือง	เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญงาน
สระบุรี	อำเภอวังม่วง	นางชุติมา วงศ์แห	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
สระบุรี	อำเภอหนองแซง	นายสุรัตน์ สุขสถิตย์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
สระบุรี	อำเภอแก่งคอย	นางรัตติกรณ์ ประกอบผล	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ปฏิบัติการ

ข้อมูลรายชื่อข้าราชการในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ที่ปฏิบัติหน้าที่ท้องถิ่นอำเภอ

จังหวัด	อำเภอ	ท้องถิ่นอำเภอ	ตำแหน่ง	ระดับ
สระบุรี	อำเภอหนองแค	นายวรยุทธ อังคสิงห์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
สระบุรี	อำเภอบ้านหมอ	นางมะลิ สุขสมแดน	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
สระบุรี	อำเภอเฉลิมพระเกียรติ	นายวิเชียร วงศ์สกุลกาญจน์	เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญงาน
สระบุรี	อำเภอพระพุทธบาท	น.ส.ฐิตินันท์ ตันทรบัณฑิตย์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
สระบุรี	อำเภอดอนพุด	นางพรรณี สุริยะกุล	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
สระบุรี	อำเภอเสาไห้	นายรมย์พล วีระเศรษฐกุล	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
สิงห์บุรี	อำเภอเมืองสิงห์บุรี	นางสาวโสภา มั่นศาสตร์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ชำนาญงาน
สิงห์บุรี	อำเภออินทร์บุรี	นายสุรสิทธิ์ โพธิเจริญ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
สิงห์บุรี	อำเภอพรหมบุรี	พ.จ.อ.พิพัฒน์ ธนินชัยภูริวัฒน์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
สิงห์บุรี	อำเภอท่าช้าง	นางศิริรัตน์ จันทราสา	เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญงาน
สิงห์บุรี	อำเภอด่านช้าง	นางสาวภาวนา แสงคำ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
สิงห์บุรี	อำเภอบางระจัน	นางสาวมลฤดี คำคำวิ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
สุโขทัย	เมืองสุโขทัย	นายนิพันธ์ หมั่นมั่น	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
สุโขทัย	ศรีสำโรง	นายวีระเดช อินทโสทธิ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
สุโขทัย	สวรรคโลก	นายสกลไกร ธรรมสร้างกูร	นิติกร	ชำนาญการ
สุโขทัย	ศรีสัชชนาลัย	นางมาลี รัตนอุทัยกุล	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
สุโขทัย	ศรีนคร	ว่าที่ ร.ต. ชูชัย กาวิลัย	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
สุโขทัย	ทุ่งเสลี่ยม	นางปภาวรินทร์ เข้มคง	เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญงาน
สุโขทัย	บ้านด่านลานหอย	จ.อ.วรภาพงษ์ รอดเที่ยง	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
สุโขทัย	คีรีมาศ	นายบุญส่ง เจริญกลิ่น	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
สุโขทัย	กงไกรลาศ	นายชูพงษ์ ศรีวราพงศ์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
สุพรรณบุรี	อำเภอเมืองสุพรรณบุรี	นายประจักษ์ สีนเมือง	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
สุพรรณบุรี	อำเภอสองพี่น้อง	ว่าที่ร้อยตรีพนตล บุตรพันธ์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
สุพรรณบุรี	อำเภอสามชูก	นายอรุณ ลิ้มตระกูล	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
สุพรรณบุรี	อำเภอหนองหญ้าไซ	นายสุจิตต์ บุญญาคม	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ปฏิบัติการ
สุพรรณบุรี	อำเภอศรีประจันต์	พ.จ.อ.นิวัติ สุขคะละ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
สุพรรณบุรี	อำเภอดอนเจดีย์	นายอิทธิพร โรจน์ชนะธัญญา	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
สุพรรณบุรี	อำเภอเดิมบางนางบวช	นายเดชพร สุนทรประเสริฐ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
สุพรรณบุรี	อำเภออู่ทอง	นางกัญญาภักดิ์ เอมสมบูรณ์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
สุพรรณบุรี	อำเภอด่านช้าง	นายวิชัย วงษ์เชียงเพ็ง	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
สุพรรณบุรี	อำเภอบางปลาม้า	นายสังวาลย์ แร่เพชร	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
สุราษฎร์ธานี	อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี	นายวุฒิชัย กาลาศรี	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
สุราษฎร์ธานี	อำเภอกาญจนดิษฐ์	นางสาวเอกจิตตรา อินคาคร	เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญงาน
สุราษฎร์ธานี	อำเภอเกาะสมุย	ว่าง		
สุราษฎร์ธานี	อำเภอเกาะพะงัน	นายกิตติกร พิบูลย์เศรษฐ์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
สุราษฎร์ธานี	อำเภอคีรีรัฐนิคม	นายวิบูลย์ กอบเพ็ชรหยก	นิติกร	ชำนาญการ
สุราษฎร์ธานี	อำเภอเคียนซา	นายเกรียงศักดิ์ ใจดี	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
สุราษฎร์ธานี	อำเภอชัยบุรี	นายทวีชัย สมพันธุ์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ปฏิบัติการ
สุราษฎร์ธานี	อำเภอไชยา	นางวรรณดี สุดสวาสต์	เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญงาน
สุราษฎร์ธานี	อำเภอดอนสัก	นายสุธีระ ฤกษ์วัลย์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ

ข้อมูลรายชื่อข้าราชการในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ที่ปฏิบัติหน้าที่ท้องถิ่นอำเภอ

จังหวัด	อำเภอ	ท้องถิ่นอำเภอ	ตำแหน่ง	ระดับ
สุราษฎร์ธานี	อำเภอท่าฉาง	นายวิสุทธิ์ เล็กทิม	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
สุราษฎร์ธานี	อำเภอท่าชนะ	นายวรยุทธ์ เกิดผล	เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญงาน
สุราษฎร์ธานี	อำเภอบ้านตาขุน	นายโกวิท อินทชาติ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
สุราษฎร์ธานี	อำเภอบ้านนาเดิม	นายอาร์ตัน ศิริวัฒนสกุล	เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญงาน
สุราษฎร์ธานี	อำเภอบ้านนาสาร	นางอมร ศักดิ์ศรีวิฑูราช	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
สุราษฎร์ธานี	อำเภอพนม	ว่าง		
สุราษฎร์ธานี	อำเภอพุนพิน	นางจิรฐาพร หนูนาวิ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
สุราษฎร์ธานี	อำเภอพระแสง	นายบัญญัติ ภู่อาย	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ปฏิบัติการ
สุราษฎร์ธานี	อำเภอเวียงสระ	นางกัญญา สนิท	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ปฏิบัติการ
สุราษฎร์ธานี	อำเภอวิภาวดี	นายมนตรี สุขศีล	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
สุรินทร์	อำเภอเมืองสุรินทร์	นายประทีป สิทธิ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
สุรินทร์	อำเภอกาบเชิง	นายจักราชัย นามงาม	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
สุรินทร์	อำเภอเขวาสินรินทร์	นางรัตนา ภู่อัน	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
สุรินทร์	อำเภอจอมพระ	นายคงกฤษ แยมศรี	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
สุรินทร์	อำเภอชุมพลบุรี	นางอารีย์ เจริญรักษ์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ปฏิบัติการ
สุรินทร์	อำเภอท่าตูม	นายกิติ ลีอุดม	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
สุรินทร์	อำเภอโนนนารายณ์	นายรุ่งธรรม คล้ายแก้ว	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
สุรินทร์	อำเภอบัวเชด	นายธนภัทร หวังสม	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
สุรินทร์	อำเภอปราสาท	นายชยพล กองเมืองปัก	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
สุรินทร์	อำเภอพนมดงรัก	นายเจตนิพัทธ์ ยอดเครือ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
สุรินทร์	อำเภอรัตนบุรี	นายสมนึก ชัยศรี	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
สุรินทร์	อำเภอลำดวน	นางสุธาสิณี พิเศษจำรัสชีพ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
สุรินทร์	อำเภอศีขรภูมิ	นายประเด็น ชุมทอง	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
สุรินทร์	อำเภอสนม	นางจรี ยอดใส	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
สุรินทร์	อำเภอสังขะ	นายสุดพนม เพิ่มมี	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
สุรินทร์	อำเภอสำโรงทาบ	ว่าที่ ร.ต.ชาติรี มารอบ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
สุรินทร์	อำเภอศรีณรงค์	นายทองษา อสิพงษ์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ปฏิบัติการ
หนองคาย	อำเภอเมืองหนองคาย	นายศรัณย์ พิมพะนิตย์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
หนองคาย	อำเภอท่าบ่อ	นายเฉลียว สืบวิเศษ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
หนองคาย	อำเภอโพนพิสัย	นายวีระยุทธ รัฐปรัชญา	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
หนองคาย	อำเภอศรีเชียงใหม่	นายวัชรระ เขมะสังกุล	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
หนองคาย	อำเภอสังคม	น.ส.รุ่งฤดี โพธิ์ไย	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
หนองคาย	อำเภอสระใคร	นางสังเวียน สลับศรี	เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญงาน
หนองคาย	อำเภอเฝ้าไร่	นายจรัญ พงษากลาง	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
หนองคาย	อำเภอรัตนวาปี	นางเกตุแก้ว ช่างเหล็ก	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
หนองคาย	อำเภอโพธิ์ตาก	นายมานโซ นาสุรินทร์	เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญงาน
หนองบัวลำภู	เมืองหนองบัวลำภู	นายอุดม อ่อนจันทร์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
หนองบัวลำภู	อำเภอนากลาง	นายสุเทพ มนตรีภักดิ์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
หนองบัวลำภู	อำเภอศรีบุญเรือง	นางอุษามณี เสร์บาง	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
หนองบัวลำภู	อำเภอโนนสัง	นายวีระพันธ์ อุดร	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ

ข้อมูลรายชื่อข้าราชการในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ที่ปฏิบัติหน้าที่ท้องถิ่นอำเภอ

จังหวัด	อำเภอ	ท้องถิ่นอำเภอ	ตำแหน่ง	ระดับ
หนองบัวลำภู	อำเภอนาวัง	นางรินรตี อินทวงษ์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
หนองบัวลำภู	อำเภอสุวรรณคูหา	นายประติ พันธะไชย	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ปฏิบัติการ
อ่างทอง	อำเภอเมืองอ่างทอง	นาง เกศรา หวังสะและย์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
อ่างทอง	อำเภอวิเศษชัยชาญ	ว่าที่ ร.ท.ภักดิ์ โภชกปรีภรณ์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
อ่างทอง	อำเภอโพธิ์ทอง	นายชัยรัตน์ คงคุ้ม	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
อ่างทอง	อำเภอป่าโมก	นางศรีสุข ลากรวย	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
อ่างทอง	อำเภอแสวงหา	นายศิริรัตน์ บำรุงเสนา	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
อ่างทอง	อำเภอไชโย	น.ส.นงนาฏ ทักษุรักษ์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
อ่างทอง	อำเภอสามโก้	ว่าที่ ร.ท.ภักดิ์ โภชกปรีภรณ์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
อำนาจเจริญ	อำเภอเมืองอำนาจเจริญ	นายสุธรรม ยืนสุข	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
อำนาจเจริญ	อำเภอปทุมราชวงศา	นางพรรณิภา มณีเนตร	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
อำนาจเจริญ	อำเภอหัวตะพาน	นายณัฐภฤต กาศี	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
อำนาจเจริญ	อำเภอเสนางคนิคม	นางวิจิตรา ชะนา	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
อำนาจเจริญ	อำเภอลืออำนาจ	นายมงคล ฤทธิพิศ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
อำนาจเจริญ	อำเภอขามเฒ่า	นางสาวสุวรรณี ชันพรม	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
อำนาจเจริญ	อำเภอพนา	นายอร่าม สัมพะวงศ์	นิติกร	ชำนาญการ
อุดรธานี	อำเภอเมืองอุดรธานี	นายเสมา สุวรรณแสง	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
อุดรธานี	อำเภอหนองหาน	นายยศพล ชูศรี	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
อุดรธานี	อำเภอกุมภวาปี	นายบุญเรือง นวลจรัส	นิติกร	ชำนาญการ
อุดรธานี	อำเภอโนนสะอาด	นายธีรวัฒน์ สนิทชน	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
อุดรธานี	อำเภอศรีธาตุ	นายจำลอง ชินานา	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
อุดรธานี	อำเภอไชยวาน	นายสมชัย แสนวันดี	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
อุดรธานี	อำเภอทุ่งฝน	นายปิยะ หังษาบุตร	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
อุดรธานี	อำเภอเพ็ญ	นางสาวสุจิตรา บุญวิเศษ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
อุดรธานี	อำเภอบ้านผือ	นายสุรพล เปรมปรีดี	นิติกร	ชำนาญการ
อุดรธานี	อำเภอบ้านดุง	นายสมโภชน์ พิทักษ์พล	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
อุดรธานี	อำเภอน้ำโสม	นายอักรพล เถาวัลย์ราช	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
อุดรธานี	อำเภอวังสามหมอ	นายชาติตรี เจริญชนม์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
อุดรธานี	อำเภอหนองวัวซอ	นางมยุรี แปรงศรี	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
อุดรธานี	อำเภอหนองแสง	นางรัชฎาพร มงคลสวัสดิ์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
อุดรธานี	อำเภอกุมภจัม	นายสมชาติ วาริรินสิริ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
อุดรธานี	อำเภอสร้างคอม	นายวรพันธ์ ศรีไตรเรือง	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
อุดรธานี	อำเภอนาูง	นางฉัญกร กาลวิบูลย์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
อุดรธานี	อำเภอพิบูลย์รักษ์	นางสาวสุภาภรณ์ ชัยประสานสินธุ์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
อุดรธานี	อำเภอประจักษ์ศิลปาคม	นายเกษรินทร์ ภูกิจ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
อุดรธานี	อำเภอกู่แก้ว	นางบัวชมพู อรทัย	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
อุดรดิตถ์	อำเภอเมืองอุดรดิตถ์	นายประจักษ์ โพธิ์พาชัยเรืองรุ่ง	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
อุดรดิตถ์	อำเภอลับแล	นางสาวลินดา ปินตาคำ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
อุดรดิตถ์	อำเภอพิชัย	นายพีระพงษ์ นวลศรีใส	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
อุดรดิตถ์	อำเภอท่าปลา	ว่าง		

ข้อมูลรายชื่อข้าราชการในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ที่ปฏิบัติหน้าที่ท้องถิ่นอำเภอ

จังหวัด	อำเภอ	ท้องถิ่นอำเภอ	ตำแหน่ง	ระดับ
อุตรดิตถ์	อำเภอตรอน	นายเอกชัย อ่อนกลิ่น	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
อุตรดิตถ์	อำเภอทองแสนขัน	นายวรวิทย์ วัฒนภิรานนท์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
อุตรดิตถ์	อำเภอน้ำปาด	นายวีรชัย ขวานา	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
อุตรดิตถ์	อำเภอปากท่า	นางรักคิด ครชวาง	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
อุตรดิตถ์	อำเภอบ้านโคก	นายณัฐภัทร บุญประจง	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
อุทัยธานี	อำเภอเมืองอุทัยธานี	นางเมธาวร ชมพู	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
อุทัยธานี	อำเภอหนองขาหย่าง	นายสมพร เสิบกลิ่น	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
อุทัยธานี	อำเภอหนองฉาง	นายณรงค์ บุตรเสนห์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
อุทัยธานี	อำเภอลานสัก	นางหรรษา กันยา	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
อุทัยธานี	อำเภอทัพทัน	นางปริยรัตน์ ลานพลอย	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
อุทัยธานี	อำเภอสว่างอารมณ์	นายสมบัติ ศรีตาพันธ์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
อุทัยธานี	อำเภอห้วยคต	นายวันชัย หัสแดง	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
อุทัยธานี	อำเภอบ้านไร่	นางยุพินพี แสนดั่ง	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
อุบลราชธานี	อำเภอเมืองอุบลราชธานี	นายนคร ศรีนาคา	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
อุบลราชธานี	อำเภวารินชำราบ	นายศุภชัย ดำรงค์คุณาภูมิ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
อุบลราชธานี	อำเภอเดชอุดม	นายพิชญ์ เกษชชะ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
อุบลราชธานี	อำเภอโขงเจียม	นายรัฐชญา โขมะพัฒน์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
อุบลราชธานี	อำเภอพิบูลมังสาหาร	นายชาญณรงค์ อัครชวงค์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
อุบลราชธานี	อำเภอตระการพืชผล	นายประสงค์ ปทุมวัน	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
อุบลราชธานี	อำเภอเขมราฐ	นายสมชาย หงษ์รัมย์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
อุบลราชธานี	อำเภอม่วงสามสิบ	นายชยกร ตั้งอึ้งยง	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
อุบลราชธานี	อำเภอโขงเจียม	นางชญาณิช ศรีรางวัล	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
อุบลราชธานี	อำเภอสิรินธร	นางณิษฐา ภูแก้ว	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
อุบลราชธานี	อำเภอดอนมดแดง	นางอุบล อาจเดช	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
อุบลราชธานี	อำเภอกุดข้าวปุ้น	นายชัยณรงค์ บุญชุ่ม	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
อุบลราชธานี	อำเภอโพธิ์ไทร	นายธงชัย กุลวิวัฒน์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
อุบลราชธานี	อำเภอน้ำยืน	นายสังศักดิ์ ทองสิงห์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
อุบลราชธานี	อำเภอสำโรง	นายพลศักดิ์ ออกอูน	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ปฏิบัติการ
อุบลราชธานี	อำเภอบุณฑริก	นายสุเวช ชนะสุข	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
อุบลราชธานี	อำเภอนาจะหลวย	นายธนรักษ์ อนุอิน	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
อุบลราชธานี	อำเภอตาลสุม	นายพนเมษฐ์ วุฒิศักดิ์ศิริ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
อุบลราชธานี	อำเภอทุ่งศรีอุดม	นายยุทธนา พลศรี	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
อุบลราชธานี	อำเภอศรีเมืองใหม่	นายสากล ดวงแก้ว	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
อุบลราชธานี	อำเภอเหล่าเสือโก้ก	นางดารณี วงศ์สุวรรณ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
อุบลราชธานี	อำเภอสว่างวีระวงศ์	นางสุรางค์ ตาสี	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
อุบลราชธานี	อำเภอน้ำขุ่น	นางสุภาพร กรแก้ว	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ปฏิบัติการ
อุบลราชธานี	อำเภอนาตาล	จำเริญสำเร็จ คำแสน	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ
อุบลราชธานี	อำเภอนาเยีย	นายยุทธศักดิ์ คำทอง	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ